



## ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666  
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์สยามรัฐ ฉบับประจำวันที 24 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2551 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

# เปิดรับตรงแพทย์-ทันตฯปี52



### **\*\* เปิดรับตรงแพทย์-ทันตฯปี52 หมอรวมด้านเพิ่มค่าปรับออกก่อน3ปี\*\***

เมื่อวันที่ 23 ก.ค.51 ศ.นพ.อาวุธ ศรีศุกรี เลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) เปิดเผยถึงการสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2552 ผ่านระบบรับตรงว่า กสพท.ได้รับมอบอำนาจจากคณะ/วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 12 สถาบัน และคณะทันตแพทยศาสตร์ 5 สถาบัน ให้คัดเลือกนักเรียน ม.6 หรือเทียบเท่าเข้าศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว รวม 1,340 คน ทั้งนี้คาดว่าจะมีผู้สมัครประมาณ 20,000 คน สำหรับการรับสมัครเริ่มวันที่ 1-31 ส.ค.51 ทางเว็บไซต์ของสถาบันที่ร่วมโครงการ โดยปีนี้เปิดให้เลือกคณะ/สถาบันได้ไม่เกิน 4 ลำดับ ซึ่งหากต้องการเปลี่ยนลำดับที่เคยสมัครไว้จะต้องสมัครและชำระค่าสมัครใหม่ทุกครั้ง 715 บาท โดยต้องเปลี่ยนให้เสร็จภายในวันที่ 31 ส.ค.51 และส่งหลักฐานการสมัครใหม่ภายในวันที่ 4 ก.ย.51 สามารถตรวจสอบเลขที่นั่งและสถานที่สอบได้ที่ [www.si.mahidol.ac.th/consortium](http://www.si.mahidol.ac.th/consortium) อย่างไรก็ตาม กสพท.ขอตัดสิทธิ์ผู้ที่ถูกลงโทษ เนื่องจากทุจริตการสอบวัดความรู้ เพื่อเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา โดยจะไม่ให้เข้าสัมภาษณ์และ

## ตรวจร่างกาย

เลขาธิการ กสพท.ยังกล่าวถึงกรณีที่ นพ.ปราชญ์ บุญยวงศ์วิโรจน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอขอปรับเพิ่มค่าชดเชยแทนการใช้ทุนของนิสิต นักศึกษาแพทย์ในกรณีที่ลาออกจากราชการ ก่อนการใช้ทุนครบ 3 ปี โดยขอเพิ่มเป็นคนละ 4-10 ล้านบาท จากเดิมที่ต้องจ่าย 400,000 บาทว่า ไม่ใช่ทางแก้ที่ถูกต้องเพราะไม่ว่าจะเพิ่มค่าปรับเท่าใด หากเด็กต้องการที่จะไม่ทำงานในชนบท ไม่ว่าจะต้องจ่ายเพิ่มเท่าใดก็จะยอมจ่ายอยู่ดี ดังนั้นทางแก้ที่ดี สธ.ควรปรับสภาพแวดล้อมในโรงพยาบาล และจัดสวัสดิการให้กับแพทย์ที่อยู่ในชนบทไม่ต่างจากแพทย์ใน กทม.

**ด้าน ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) กล่าวว่า ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอดังกล่าว เพราะเป็นการปรับเกินความเป็นจริง ซึ่งต้นทุนการผลิตแพทย์โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 1.4 ล้านบาท จึงควรให้ความเป็นธรรมแก่นิสิต นักศึกษาแพทย์ด้วย อย่างไรก็ตาม เห็นด้วยที่แพทย์ทุกคนต้องไปใช้ทุนในชนบท 3 ปี แต่การที่จะทำให้ไปทำงานในชนบทเป็นเวลานานๆ นั้น โรงเรียนแพทย์จะต้องสอนให้เด็กรู้สึกและมีอารมณ์ร่วมในการทำงาน เพื่อรับใช้สังคมจริงๆ รวมทั้งจะต้องสอนให้เด็กมีจิตอาสา มีสำนึก ขณะเดียวกันรัฐก็ควรต้องทำให้แพทย์มีความภาคภูมิใจ ใช้ชีวิตอย่างมีเกียรติและมีศักดิ์ศรีด้วย**

---